

Số: 48/BC-UBND

Phổ Khánh, ngày 06 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2023.

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-HĐND, ngày 15/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thành lập Đoàn giám sát việc đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2023.

Ủy ban nhân dân xã Phổ Khánh báo cáo kết quả đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2019-2023 như sau:

I. Tình hình đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2023.

1. Công tác quản lý Nhà nước:

Đài truyền xã hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND xã Phổ Khánh, Đài truyền thanh xã là công cụ để tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và của địa phương.

1.2. Công tác phối hợp các cơ quan chức năng trong công tác quản lý:

Thường xuyên thực hiện các nội dung phát thanh theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân xã, đồng thời phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành, đoàn thể để tuyên truyền về công tác thông tin cơ sở, định kỳ kiểm tra, giám sát nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện để làm tốt công tác thông tin ở cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao động, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu, độc hại, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội từ cơ sở.

2. Hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở:

- Máy phát thanh loại FM, công suất 50w được lắp đặt từ năm 2008 đến nay đã sửa chữa 4 lần giá trị sử dụng còn 60%. Trụ Ăngten và hệ thống chống sét có chiều cao 21 mét được lắp đặt năm 2008 đến nay đã tu bổ sơn lại 01 lần

giá trị sử dụng còn lại ước đạt từ 50-60%. Số bộ thu là 28 bộ và 56 loa hiện tại đảm bảo hoạt động 25 cụm loa. Hiện nay còn hoạt nhưng một số bộ thu, cụm loa đã xuống cấp, tiếp phát đài cấp trên không được ổn định.

- Hiện tại Đài truyền thanh xã do cán bộ không chuyên trách, trình độ Cao đẳng đảm nhiệm. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ chưa thường xuyên, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở mặc dù đã được đầu tư nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, hay xảy ra hư hỏng cần được sửa chữa, do vậy sẽ có lúc bị gián đoạn thông tin đến nhân dân.

- Đưa tin và phát sóng chương trình truyền thanh trên hệ thống loa truyền thanh xã nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình tiên tiến... tới nhân dân trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Tiếp âm, tiếp sóng đài cấp trên phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; Thông báo kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, thị xã, tỉnh... trên hệ thống loa truyền thanh.

- Kinh phí chế độ, chính sách đối với người hoạt động truyền thanh xã luôn được đảm bảo theo quy định của nhà nước hiện hành. Kinh phí hoạt động của đài truyền thanh cấp xã được cân đối hàng năm vào dự toán thu, chi ngân sách xã theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành và nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động phát thanh của Đài truyền thanh xã được đảm bảo theo quy định tại Điều 6 Quy chế hoạt động thông tin cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; nguồn thông tin phát thanh, nguyên tắc phát thanh, nội dung chương trình, thời điểm, thời lượng, âm lượng phát thanh, truyền thanh phù hợp.

- Công tác phối hợp, cộng tác tin, bài chương trình truyền thanh với đài cấp trên được thực hiện hăng quý theo chương trình của đài cấp trên quy định. Thường xuyên phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật của đài khi bị hư hỏng.

II. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được:

Từ năm 2019 đến nay, cùng với các loại hình thông tin cơ sở trên địa bàn: công - trang thông tin điện tử, bản tin của cơ quan, đơn vị cơ sở; điểm bưu điện - văn hóa xã; tủ sách pháp luật xã, xã, hệ thống Đài truyền thanh xã luôn phát huy vai trò cầu nối cung cấp, truyền tải và phản hồi thông tin giữa người dân với Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa

phương. Vì thế, việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin cơ sở để đáp ứng yêu cầu tình hình mới là cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hoạt động thông tin cơ sở đảm bảo tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với phong tục, tập quán lành mạnh của địa phương; bảo đảm thông tin thiết yếu phải kịp thời, chính xác đến với nhân dân.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở mặc dù đã được đầu tư nhưng vẫn còn nhiều hạn chế, hay xảy ra hư hỏng cần được sửa chữa, do vậy sẽ có lúc bị gián đoạn thông tin đến nhân dân.

Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở chưa được tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên nên chưa phát huy hết hiệu quả công việc.

3. Nguyên nhân ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm

Nguồn kinh phí của địa phương chưa đảm bảo yêu cầu hoạt động thực tế, giá của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật rất cao, khó khăn trong việc thay mới nên chỉ có thể sửa chữa. Không có cán bộ có chuyên môn kỹ thuật trong xử lý sự cố nên khi các thiết bị hư hỏng phải nhờ cán bộ Đài truyền thanh thị xã, xã hỗ trợ hoặc gọi thợ sửa bên ngoài nên tốn thời gian và kinh phí lớn.

4. Giải pháp:

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hiệu lực quản lý nhà nước các cấp, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố về tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TU. Trong đó, cần thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung thông tin theo hướng đa dạng, hấp dẫn, thuyết phục và phù hợp với trình độ, nhu cầu thông tin của người dân. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện để tổ chức công tác thông tin cơ sở sao cho hiệu quả.

Cần tiếp tục quan tâm, sát sao trong việc quản lý hoạt động của đài truyền thanh; lồng ghép, bố trí kinh phí nhằm nâng cấp, bổ sung cơ sở vật chất cho hệ thống đài truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó cần củng cố, đảm bảo đội ngũ cán bộ đài truyền thanh cơ sở ổn định, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên đài truyền thanh cấp cơ sở

Tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, những kinh nghiệm phổ biến rộng rãi; động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác Truyền thanh để cổ vũ, khích lệ các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

III. Đề xuất, kiến nghị:

- Nguồn kinh phí của địa phương còn hạn hẹp, giá của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật rất cao vì vậy đề xuất các cấp thẩm quyền quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho địa phương đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở; tăng mức chi thường xuyên cho đài truyền thanh cơ sở; tăng mức phụ cấp cho cán bộ đài truyền thanh;

Tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thanh, nhất là cán bộ truyền thanh cơ sở.

Trên đây là báo cáo kết quả đầu tư, quản lý và hoạt động của hệ thống Truyền thanh cơ sở trên địa bàn giai đoạn 2019-2023 của UBND xã Phổ Khánh. Báo cáo UBND thị xã Đức Phổ, phòng Văn hoá – Thông tin thị xã biết, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn.

Nơi nhận:

- Phòng Văn hoá – Thông tin thị xã Đức Phổ;
- TT Đảng ủy xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu VT, VHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Hiền